

จังหวัดลำปาง เปิดเวทีแถลงข่าวกำหนดการจัดงานเทศกาลรื่นเริงประจำปี งานฤดูหนาวและของดินครลำปาง

นายสุวัฒน์ พรหมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ และนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกันขึ้นเวทีแถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดกิจกรรมงานเทศกาลรื่นเริงประจำปี ๒๕๖๐ งานฤดูหนาวและของดินครลำปาง เพื่อทำการชี้แจงรายละเอียดและแจ้งกำหนดการจัดงานกิจกรรม ให้แก่คณะสื่อมวลชนได้รับทราบที่บริเวณลานจอดรถหน้าประตูทางเข้าตลาดทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งการแถลงข่าวได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนชาวลำปางเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดการจัดงานเป็นจำนวนมาก ทั้งจากหน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ที่มาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในตลาด รวมถึงสื่อมวลชนจากสื่อทุกแขนงในพื้นที่



โดยการแถลงข่าว นายสุวัฒน์ พรหมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดินครลำปาง ถือเป็นกิจกรรมงานใหญ่เป็นงานเทศกาลประจำปีของจังหวัดลำปาง ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อจะสร้างความสุขมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน ให้ประชาชนชาวจังหวัดลำปาง รวมถึงนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้มาเที่ยวพักผ่อนเพลิดเพลินท่องเที่ยวปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นการพักผ่อนหลังจากที่ต้องตรากตรำทำงานมาตลอดทั้งปี ซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดลำปางได้กำหนดให้มีการจัดงานยาวต่อเนื่อง ๑๐ วัน ๑๐ คืน ในระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ที่บริเวณสนามกีฬาากลาง(หนองกระเทียม) ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยภายในงานจะได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ท่ามกลางบรรยากาศสีสัน แห่งความสุข ความสนุกสนาน ทั้งกิจกรรมทางภาควิชาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการความรู้ทางวิชาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิชาการความก้าวหน้าทางนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งของหน่วยงานภาครัฐจากส่วนราชการทุกสังกัดในจังหวัดลำปาง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน และการจัดกิจกรรมภาคบันเทิง ที่ได้จัดให้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นชุมชนจากทั้ง ๑๓ อำเภอ ของจังหวัดลำปาง การจำหน่ายสินค้าเครื่องอุปโภค-บริโภค ราคาประหยัด การจัดกิจกรรมการประกวดและการแสดงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ของกลุ่มเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษา รวมถึงกลุ่มประชาชนจากพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ละสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ที่จะจัดให้มีขึ้นภายในงาน นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในปีนี้จะมีด้วยกันสองกิจกรรมคือ การประกวดนางสาวลำปาง และการประกวดธิดาช้าง โดยการประกวดนางสาวลำปาง ได้กำหนดกิจกรรมให้มีการนำผู้เข้าประกวดเป็นสาวงามเก่าแก่ ขึ้นเวทีทำกิจกรรมเปิดตัวให้ประชาชนได้ชื่นชมความงาม พร้อมจะทำการประกวดแข่งขันความสามารถ คัดเลือกสาวงามรอบแรกให้เหลือ ๓๐ คน ในคืนวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ และจะได้มีการประกวดรอบชิงชนะเลิศ เพ็นหานางสาวลำปางตัวจริง ในคืนสุดท้ายของงาน วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ และในส่วนการประกวดธิดาช้าง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น



ในปีนี้เป็นปีที่สอง และถือเป็นกิจกรรมที่จะมาสร้างความสนุกสนาน สร้างความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยการประกวดจะมีสาวงามร่างท้วม จำนวนกว่า ๓๐ คน อายุตั้งแต่ ๑๘ - ๔๐ ปี น้ำหนัก ๘๐ กก. ขึ้นไป มาเดินโชว์หุ่น แสดงความสามารถให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้รับชม รับมอบความสุขกันอย่างเต็มอิ่ม ในคืนวันที่ ๐๑ มกราคม ๒๕๖๐ เพียงคืนเดียวเท่านั้น

โอกาสนี้เพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับการแถลงข่าว สร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนว่า กิจกรรมแห่งความสุขทั้งหมดตามที่ประกาศแจ้งไปนั้น จะเกิดขึ้นจริงในงานฤดูหนาวและของดินครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๐ นี้อย่างแน่นอน ทางคณะผู้จัดการประกวดจึงได้มีการนำสาวงามทั้ง ผู้เข้าประกวดนางสาวลำปาง และผู้เข้าประกวดธิดาช้าง ขึ้นเวทีเดินโชว์สัดส่วนเปิดตัวเรียกน้ำย่อย ซึ่งได้สร้างความสนใจแก่ผู้ร่วมงานแถลงข่าว รวมถึงประชาชนผู้มาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดเป็นอย่างมาก


